

Top 15 Cách kiếm tiền online uy tín và bền vững nhất

những cách kiếm tiền online uy tín và bền vững nhất hiện nay. Ở thì trên kiếm tiền center đã có một bài viết giới thiệu về những cách này. Mình sẽ để lại link bài viết ở bên dưới phần mô tả này, các bạn có thể vào Xem rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với những cách đầu tiên, đầu tiên là chúng ta sẽ có cách kiếm tiền với affiliate marketing và network đầu tiên mình giới thiệu đó là flex mình có làm video hướng dẫn chi tiết về alex rồi, cho nên các bạn có thể tìm Xem ở trên kênh. Tính chất của Kim Tiến center hoặc là trên kiếm tiềncenter.com bây giờ, ví dụ như ở cho mát fred có một cái sản phẩm là night comfort này thì hoa hồng để chúng ta nhận được cho mỗi sản phẩm bán ra được đó là 286.000. Bây giờ mình sẽ lên Google tìm kiếm các sản phẩm này comfort này. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ thấy có một trang là trang sở tay khỏe đẹp.

Ví dụ như trang này thì họ làm bài viết về đánh giá cái sản phẩm night comfort. Là thuốc xịt chữa ngứa ngứa night comfort có tốt không? Mua ở đâu thì bài viết này họ viết về những cái thông tin về giới thiệu về sản phẩm này comfort cũng như là công dụng của nó rồi chiết xuất từ đâu và dùng cho ai sau đó thì ở phía dưới họ sẽ giới thiệu về nơi mua sản phẩm này. Comfort thì khi mà chúng ta nhấp vào trang này thì sẽ đến với. Ghen bán sản phẩm thì nếu như mà khách hàng tìm kiếm trên Google rồi đọc nội dung trên trang này. Sau đó họ nhập vào lync, đặt mua 2 con phở ở đây và họ đặt mua. Sản phẩm ở phía dưới đây thì trang sở tay khỏeđẹp.com họ sẽ nhận được hoa hồng là 286.000 từ a fleg. Đó là hình thức mà sở tay khỏeđẹp.com họ đang làm. Đó là họ viết một bài viết review về sản phẩm về công dụng và những thông tin mà người dùng người ta tìm kiếm liên quan tới sản phẩm này, hoặc là liên quan tới việc chữa ngứa ngứa. Sau đó, họ giới thiệu sản phẩm night comfort và SCO để cho lên top trên Google thì các bạn cũng có thể làm tương tự với các sản phẩm khác. Chúng ta có thể nghiên cứu các sản phẩm này và viết cái bài viết giới thiệu review về các sản phẩm này cũng như là cái từ khóa liên quan tới sản phẩm này. Sau đó, chúng ta sẽ có lượng traffic từ Google và sẽ có được đơn hàng nếu như mà khách hàng họ vào Xem bài viết và họ đặt mua hàng. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể chạy quảng cáo Google ad words, facebook à zalo ads hoặc là natica để quảng bá cái sản phẩm ở afred. Tiếp theo là các bạn có thể kiếm tiền với một network khác ở Việt Nam, đó là astray ở trên accesstrade có rất là

nhiều chiến dịch khác nhau. Ví dụ như là shopee chẳng hạn, bây giờ mình lên Google, mình search là mã giảm giá shopee. Thì các bạn có thể thấy là có rất là nhiều trang chạy quảng cáo mà giảm giá shopee chạy quảng cáo Google app. Ví dụ như là trang này thì họ sẽ hiện ra những cái cúp bông giảm giá trên shopee thì khi mà người dùng người ta mua trên shopee ở cái lúc thanh toán thì sẽ có một nơi để điền mã giảm giá vào lúc này thì họ sẽ lên trên Google. Họ search làm mã giảm giá shopee và khi mà những trang như thế này, người dùng vào và người dùng lấy mã giảm giá và nhập vào ô thanh toán của shopee thì những trang như thế này họ sẽ nhận được hoa hồng. Do giá trị của sản phẩm đó rồi ngoài chạy Google ads thì có những trang họ làm SCO thì họ nhận được traffic miễn phí từ cái cái worms mã giảm giá shopee mỗi ngày luôn như là trang blog giảm giá. Vn này. Đấy thì họ làm rất là chuyên nghiệp về những cái mã giảm giá của shopee. Rồi ví dụ như là trên astray có một cái cam rất là hot về vay tiền như là doctor đồng thì chúng ta sẽ nhận được 57.000 cho mọi cái form vay tiền thành công thì các bạn có thể lên trên facebook. Các bạn search cái key word là cần vay tiền gấp thì các bạn có thể thấy là có rất là nhiều trang đang có dịch vụ cho vay tiền thì mình sẽ cho các bạn Xem một cái trang là đang chạy chiến dịch doctor đồng ở trên facebook này, họ dùng quảng cáo facebook ads để tiếp cận khách hàng, ví dụ là trang này họ cho vay tiền mặt. Ờ. Thì đây các bạn có thể thấy là cái phần infor hát này để chúng ta Xem cái những cái quảng cáo mà họ chạy. Ờ thì đây là ví dụ là một mẫu quảng cáo thì họ sẽ chạy cả trên facebook và khi mà khách hàng nhấp vào cái link này á thì sẽ đến với cái trang fanpage thì ở đây thì họ sẽ giới thiệu về cái dịch vụ và khi mà khách hàng ấn nút đăng ký ngay ở đây, á thì sẽ sang trang d'hôtes đồng đấy, các bạn có thể thấy là sẽ sang cái trang này để khách hàng điền thông tin vào thì trang này là họ đang kiếm tiền với doctor đồng theo hình thức là chạy quảng cáo trên facebook, hoặc là có thể là chúng ta có thể dùng chatbot. Trên facebook à kết hợp với chạy quảng cáo để tìm kiếm khách hàng ờ thì các bạn có thể chọn nhiều kênh tùy theo chiến dịch khác nhau thì chúng ta có thể áp dụng hình thức là ví dụ như là viết bài sale lên trên Google hoặc là chạy quảng cáo Google app hoặc là chạy quảng cáo facebook ads để tiếp cận khách hàng tiếp theo thì chúng ta có thể làm authority site hoặc là itsines để kiếm tiền với amazon thì cái này là chúng ta sẽ làm cái thị trường nước ngoài bây giờ, ví dụ như là một cái key word, mình search là test strip coffee maker. Đây ví dụ như là cái key word này là cái key word về cái sản phẩm mà máy làm cà phê tốt nhất hiện nay thì các bạn có thể thấy là khi mình search cái này ra á thì cái trang đứng đầu như là trang the white doctors thì trang này họ sẽ làm những cái nội dung review về các sản phẩm máy làm cà phê mà tốt nhất hiện nay cho khách hàng quan tâm. Và rồi sau khi mà khách hàng đọc rồi ví dụ khách

hàng nhấp vào cái đường link này \$150 for amazon thì khi khách hàng nhấp vào đây thì họ sẽ đến với trang mua hàng của amazon. Và nếu như mà họ mua hàng ở đây thì cái trang the cocktail này họ sẽ được hoa hồng thì đây là trang về authority, đây là authority site. Bởi vì ngoài cái máy làm cà phê ra, họ còn làm rất rất nhiều sản phẩm khác nhau như là làm về nhà bếp rồi làm về sức khỏe rồi làm về mẹ và bé rồi du lịch. Chẳng hạn thì trang này rất là lớn của The New York Times. Tờ báo rất là lớn ở bên nước ngoài, hoặc là nếu như mà làm nick sai á. Thì ví dụ như có một trang như là trang chip coffee đây, các bạn có thể Xem cái trang này cũng cùng cái key word là petricek coffee maker luôn nhá thì các bạn có thể thấy là trang này họ cũng làm nội dung về những cái máy làm cà phê tốt nhất hiện nay. Và khi mà khách hàng đọc á và khách hàng nhấp vào nút check price này thì cũng sẽ đến với amazon. Và khi mà khách hàng mua hàng trên amazon á thì trang này sẽ được hoa hồng thì trang này nó là một cái nick sai. Bởi vì nó tập trung vào một cái ngách đó là ngách máy làm cà phê thôi. Các bạn có thể thấy là máy làm cà phê espresso rồi máy làm và cái hạt cà phê. Chẳng hạn, cái ngành này là ngành liên quan đến cà phê thôi, còn trang lúc này như là theo walcott, tại này là họ tập trung rất là nhiều ngành khác nhau, cho nên trang này là orisis, còn trang này nó là nó sai. Nhưng hình thức này là chúng ta cần phải có vốn để thuê người viết những cái nội dung như thế này. Và để duy trì trang web hàng tháng để phát triển trang web thì khi mà những cái key word như thế này à những cái bài ở kỳ world lên top rồi á thì chỉ cần lên top như thế này thì các bạn chắc chắn sẽ có tiền. Chúng ta cần phải làm nghiên cứu, làm research để tìm ra một cái ngách phù hợp và tùy theo mức độ dễ hay là khó của từ khóa mà thời gian lên top nó sẽ nhanh hay là chậm. Nó còn tùy thuộc vào chiến lược của chúng ta nữa, làm ở nước ngoài thì sẽ cạnh tranh hơn ở Việt Nam, nhưng mà tiềm năng mang lại sẽ rất là cao thì các bạn có thể làm net sites tập trung vào một cái cách cố định trước rồi. Sau này khi mà có lực rồi á thì chúng ta có thể phát triển ra thành authority, site cũng được rồi. Tiếp theo đó là hình thức trade coin, tiền điện tử thì đây là changbin answers. Đây là cái sàn giao dịch mà có volume lớn nhất trên thế giới hiện giờ. Ờ thì nếu như các bạn nào quan tâm tới trade coin thì các bạn có thể lên trên blog kiếm tiền center hoặc là trên kênh youtube, kiếm tiền center cũng sẽ có những bài hướng dẫn những video hướng dẫn về trader để các bạn có thể học tập thêm kinh nghiệm tiếp theo. Nếu như bạn nào có một khả năng về design hoặc là làm video hoặc là làm web thì chúng ta có thể làm freelancer trên fiverr rất là tiềm năng. Ví dụ như là đây một freelancer làm design logo trên fiverr thì đã có hơn 5000 giữa mười lượt. Review có nghĩa là đã có hơn 5000 đơn hàng và có 192 đơn hàng đang a đang được order sản rồi, cho nên các bạn có thể lên trên fiverr đăng ký tài khoản và làm freelancer trên

đây để kiếm tiền. Hoặc là có một cách nữa đó là làm reseller gif trên fiverr có nghĩa là các bạn có thể lên những cái trang freelancer của Việt Nam như là thuê ngay. VN hoặc là vijlen. VN thì trên đây khách hàng sẽ có những cái công việc mà muốn thuê freelancer như là thiết kế logo chẳng hạn. Thì các bạn có thể nhận những cái công việc này. Sau đó, các bạn có thể lên fiverr để thuê một freelancer nào đó làm những công việc này cho các bạn thì các bạn sẽ đóng vai trò là người trung gian. Các bạn sẽ làm việc với khách hàng ở Việt Nam và với freelancer trên fiverr sau đó, khi mà freelancer gửi logo sản phẩm cho các bạn rồi thì các bạn sẽ gửi lại cho khách hàng ở Việt Nam và các bạn sẽ nhận được tiền từ cái phần chênh lệch giá thuê ở Việt Nam và thuê freelancer trên fiverr. Nhưng khi làm cách này thì các bạn cũng phải để ý yếu tố là chúng ta phải thuê những freelancer thật sự chất lượng. Để có thể làm ra những sản phẩm phù hợp với yêu cầu của khách hàng ở Việt Nam tiếp theo thì các bạn có thể kiếm tiền với các ứng dụng điện thoại thì các bạn có thể vào bài kiếm tiền với ứng dụng điện thoại ở đây thì mình sẽ để link bên dưới phần mô tả thì các bạn có thể vào trong đây. Các bạn Xem những cái hình thức kiếm tiền với ứng dụng điện thoại này. Tiếp theo là các bạn có thể kiếm tiền với hình thức là bán áo thun thì các bạn có thể lên trang tranteespring.com này rồi. Các bạn thiết kế áo thun sau đó là chúng ta sẽ quảng bá và bán cho các khách hàng ở nước ngoài. Hoặc là các bạn có thể đăng ký trên [msmobile amazon](https://msmobile.amazon.com) để bán áo thun, hoặc là có rất là nhiều nền tảng áo thun khác như là [teezily](https://teezily.com) hay là [stylefrog](https://stylefrog.com) rất là nhiều sunfrog và các bạn có thể tham khảo thử thêm một cách nữa để bán áo thun là thay vì các bạn bán áo thun trên những cái platform như là trên [teespring](https://tranteespring.com) hoặc là trên máy bay [amazon](https://amazon.com) á thì các bạn có thể tự tạo một cái store áo thun riêng cho mình và các bạn trả quảng cáo hút traffic về đây để mua trên store của các bạn luôn thì các bạn có thể tạo store = caishopify.com. Các bạn có thể dùng shopify để tạo ra những cái to như thế này và chúng ta có thể đăng áo thun hoặc là đăng cái sản phẩm khác lên để bán. Đây họ bán nude đi rồi bán áo thun rồi bán [benchtop](https://benchtop.com) bán rất là nhiều thứ khác nhau trên store của họ. Rồi tiếp theo đó là hình thức kiếm tiền với youtube và Google adsen thì nếu như bạn nào muốn kiếm tiền trên youtube thì chúng ta cần tập trung xây dựng nội dung của kênh của chúng ta. Thật là chất lượng để khi mà đạt được 4000 giờ Xem trong 15 cùng với 1000 shop thì các bạn có thể bật quảng cáo được trên youtube để bắt đầu kiếm tiền với Google adsense rồi. Hay ví dụ như là ở trong video này thì có một cái quảng cáo Google ad sen ở đây thì khi mà khách hàng nhấp vào đây để đến với trang của nhà quảng cáo thì cái kênh này sẽ nhận được tiền. Thì sau khi kênh được cho phép bật quảng cáo và kiếm tiền với lại Google adsen rồi á thì các bạn có thể bớt những cái loại quảng cáo khác nhau để hiển thị trên video của mình và bắt đầu kiếm tiền.

Hoặc là nếu bạn nào muốn kiếm tiền với Google adsense trên website á thì các bạn cứ xây dựng trên web và thu hút lượng traffic vào thì đặt quảng cáo Google adsense trong đây. Ví dụ như đây đây là 2 cái quảng cáo Google adsense. Đây, các bạn có thể đặt quảng cáo Google adsense trong trang web của mình để kiếm tiền. Rồi cuối cùng đó là 2 hình thức rất là phổ biến hiện nay, đó là chóp ship hoặc là làm fba trên amazon bây giờ, ví dụ như là mình search cái sản phẩm treadmill ở trên amazon thì sẽ có những cái seller, ví dụ như là mình sẽ lấy một cái seller ở đây. Đây ở cái seller này thì bán sản phẩm này khi mà mình nhấp vào đây á thì nó sẽ nhấp vào tên seller thì nó sẽ ra một cái danh sách những cái sản phẩm mà seller này đăng lên trên amazon thì đây chính là cách mà họ làm top ship có nghĩa là khi mà có order rồi á thì họ sẽ order ở nơi khác về để giao cho khách hàng, ví dụ như là lấy ở trên a li Express hoặc là 1, 6, 8, 8 hay là taobao gì đó. Còn đối với những seller làm FP á, ví dụ như là trang này.

À thì các bạn nhấp vào tên seller ở đây. Thì các bạn có thể thấy là seller này đăng ký một shop hoặc là store thẳng trên amazon luôn có nghĩa là họ đã có sẵn hàng trong kho của amazon rồi. Để khi mà khách hàng đặt hàng thì họ sẽ kíp ship cho khách hàng luôn thì đó là 2 hình thức trả góp ship là các bạn lấy hàng ở nơi khác về và giao cho khách hàng. Sau khi có đơn đặt hàng trên amazon, còn SPA là các bạn đã có hàng và các bạn nhập hàng tháng. Các bạn vào trong kho của amazon để bán luôn thì đó là 2 hình thức về trfdcy và SPA trên amazon. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cho mọi người những hình thức kiếm tiền online uy tín và bền vững nhất hiện nay thì nếu mọi người thấy video này có ích thì hãy nhấn nút like và để lại bình luận bên dưới, nếu mọi người có bất kỳ câu hỏi nào, mình sẽ cố gắng trả lời mọi người trong thời gian sớm nhất và đừng quên đăng ký kênh youtube của kiếm tiền center để nhận được những hướng dẫn mới từ kiếm tiền center nhé. Tạ